

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินตามวัตถุประสงค์สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ใต้ถอนเมื่อเล็กบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิใต้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ใต้ถอนเมื่อเล็กบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิใต้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,500,000,000 บาท (เรียกว่า "หุ้นกู้") เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้จากการใต้ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ที่จะครบกำหนดการใช้สิทธิใต้ถอนก่อนกำหนดครั้งแรก (First Call Date) ได้ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการชำระคืนหนี้จากการใต้ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน จากที่มีการเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวจัดเป็นรายการที่ไม่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จากเดิม "ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566" เป็น "ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566" โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การชำระเงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	
		เดิม	ใหม่
ชำระคืนหนี้จากการใต้ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,849.30 ล้านบาท* โดยประมาณ	9,849.30 ล้านบาท	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 เท่ากับ 32.831 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ			

# MINOR INTERNATIONAL

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินตามวัตถุประสงค์สำหรับ  
หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งข้อมูล  
ดังกล่าวถึงผู้ถือหุ้นทุกรายต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตามกำหนดระยะเวลาชำระเงินที่ได้เลื่อนออกไปแล้ว  
จะรายงานการชำระเงินตามวัตถุประสงค์ให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

*Ratana T.*

(นางสาววิวิกันต์ อินชัยวงศ์)

รองประธานฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจลงนาม